

## Bài Học 3

\* 11 Tháng 1 – 1 Tháng 1

# Sự Làm Môn Đồ Và Cầu Nguyện



**Độc Kinh Thánh Nghiên Cứu Tuần Này:** Đa-ni-ên 9:2-19; Ma-thi-ơ 14:22, 23; 26:36; Giăng 17:6-26; Hê-bơ-rơ 2:17; 1 Phi-e-rơ 4:7.

**Câu Gốc:** “Ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặt thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến” (Giăng 17:20, 21).

**C**húng ta làm việc để cứu linh. Chúng ta hoạch định các chương trình tiếp cận cộng đồng. Mỗi lần làm điều này, chúng ta cầu nguyện rất nhiều cho những người chúng ta muốn tiếp xúc. Đây là phần quan trọng khi làm Cơ Đốc nhân. Nhưng điều quan trọng hơn là làm họ thành môn đồ. Những sự thay đổi lớn có thể được nếu Cơ Đốc nhân dùng lời cầu nguyện như một phần rất quan trọng để đào tạo và giữ môn đồ!

“Hãy để cho những người hầu việc Chúa tiếp nhận các lời hứa của Ngài. Họ phải nói, ‘Chúa đã hứa, ‘Hãy xin, sẽ được.’ Con phải có linh hồn đầy hoán cải để chấp nhận Đức Chúa Giê-su Christ.’ Hãy cầu nguyện cho linh hồn mà bạn đã làm việc cho họ. Cũng xin hội thánh cầu nguyện cho họ nữa. . . . Hãy lựa chọn một linh hồn khác và một linh hồn khác nữa. Cầu nguyện hằng ngày để xin Chúa hướng dẫn. Đặt tất cả mọi thứ trước mặt Ngài với lời cầu nguyện nghiêm trọng, và làm việc trong sự khôn ngoan của Ngài.” – Phỏng trích Ellen G. White, *Medical Ministry*, tr. 244, 245.

## Sự Thương Xót Được Thời Gian Thử Thách

Thường thường các tín đồ cầu nguyện cho mình. Họ đưa cho Đức Chúa Trời một danh sách những điều họ muốn và hy vọng sẽ nhận được điều họ xin. Đúng, chúng ta được dạy là cầu nguyện với Chúa, nhưng đôi khi lý do để cầu nguyện của chúng ta không trong sạch. Suy cho cùng, lòng chúng ta tội lỗi. Đôi khi những lời cầu nguyện của chúng ta có thể bày tỏ tội lỗi ở trong lòng chúng ta.

Cầu thay tập trung vào nhu cầu của người khác. Vì thế, sự cầu thay cởi bỏ những lý do ích kỷ để cầu nguyện từ trong lòng chúng ta. Những lời cầu nguyện này bày tỏ sự vô vị lợi, sự thương xót, và lòng ước ao thật cho sự cứu rỗi của người khác mà không muốn lợi lộc cho riêng mình.

**Hãy** đọc Đa-ni-ên 9:2-19. Đa-ni-ên bày tỏ gánh nặng nào trong lời cầu nguyện này? Sự xưng tội có phần quan trọng nào trong lời cầu nguyện? Thêm vào đó, vì tuổi đã cao, Đa-ni-ên không hy vọng được thấy lại Giê-ru-sa-lem. Vậy, lý do thật cho lời cầu nguyện của ông là gì?

---

---

---

Bảy mươi năm đã trôi qua từ khi Giê-rê-mi nói tiên tri mà bây giờ Đa-ni-ên đang cầu xin. Sau rất nhiều năm, các bạn của Đa-ni-ên từ Giê-ru-sa-lem đã chết. Nếu Giê-ru-sa-lem được xây lại, thì cũng không đem lại sự giàu có cho Đa-ni-ên. Không có gì trong lời cầu nguyện của Đa-ni-ên gợi ý những sự ước muốn ích kỷ. Vị tiên tri lớn tuổi chỉ cầu nguyện với Đức Chúa Trời cho tương lai của nước Do Thái. Và ông cũng cầu cho danh của Đức Chúa Trời. Nhưng Đa-ni-ên đã xưng tội dài dòng trước khi cầu xin. Ông thú nhận là mình ở giữa những người không vâng lời. Nói cách khác, tiên tri không muốn nói rằng mình vô tội. Ông chấp nhận trách nhiệm cho hành động của mình trong khi cầu xin cho Giê-ru-sa-lem được xây cất lại vì sự ích lợi cho những người khác.

**Hãy nghĩ về đời sống cầu nguyện của bạn. Bạn cầu xin điều gì? Tại sao bạn cầu nguyện? Bạn cầu nguyện cho ai? Cái tôi của bạn chết đi bao nhiêu trong những lời cầu nguyện của mình? Làm thế nào để bạn ít tập trung vào mình trong đời sống cầu nguyện? Làm thế nào những lời cầu nguyện của bạn bớt ích kỷ, ngay cả các lời cầu nguyện cho chính mình?**

---

---

## Thời Gian Cầu Nguyện

Hãy nghĩ đến điều này: những tội nhân sa ngã đáng phải chết có thể mau chóng cầu nguyện cùng Đấng Tạo Hóa của vũ trụ – Đức Chúa Trời thánh khiết của chúng ta.

Khi Đức Chúa Trời trở nên con người, Ngài chấp nhận những giới hạn của chúng ta. Ngài cũng cảm thấy cần cầu nguyện. Đức Chúa Giê-su không đứng trước mặt Đức Chúa Cha trong cùng một cách như chúng ta là những tội nhân sa ngã cảm thấy. Nhưng khi trở nên con người, Ngài vẫn cảm thấy cần cầu nguyện.

**Hãy** đọc Ma-thi-ơ 14:22, 23; 26:36; Mác 1:35-37; Lu-ca 5:15, 16; và Lu-ca 6:12, 13. Có điều gì rất quan trọng về đời sống cầu nguyện của Đức Chúa Giê-su? Hãy miêu tả những biến cố chung quanh sự cầu nguyện của Ngài. Chúng ta có thể học được bài học nào từ đời sống cầu nguyện của Đấng Christ?

---

---

Đời sống cầu nguyện của Đấng Christ chắc chắn là một gương tốt về sự cầu nguyện mà Ngài khuyến khích các môn đồ Ngài có. Đức Chúa Giê-su cầu nguyện vào buổi sáng, buổi chiều, sau khi giảng dạy, trước khi giảng dạy – bất cứ khi nào có thể được. Đức Chúa Giê-su cầu nguyện trong vườn, trên núi, và ở những nơi hẻo lánh.

Là con người, Đức Chúa Giê-su bị phân rẽ khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Cha. Nhưng Ngài hiệp một với Đức Chúa Cha qua sự cầu nguyện. Đời sống thiêng liêng của Đấng Christ được sống qua làn sóng thiêng liêng của sự cầu nguyện. Các người ngày nay theo Đức Chúa Giê-su, một mặt khác, đã bị yếu đi vì các sự cám dỗ. Họ đã bị nghẹt ngòi bởi những lo lắng thế gian. Họ đã bực bội vì những thất bại. Họ có nên cầu nguyện ít hơn Đức Chúa Giê-su chăng?

“Cầu nguyện là mở lòng mình cho Đức Chúa Trời như với một người bạn thân. Cầu nguyện không nhất thiết để Đức Chúa Trời biết chúng ta là ai. Nhưng cầu nguyện giúp chúng ta nhận được Ngài. Cầu nguyện không đem Đức Chúa Trời xuống với chúng ta, nhưng để đem chúng ta lên với Ngài.” – Phỏng trích Ellen G. White, *Steps to Christ*, tr. 93.

**Hãy** đọc Mác 11:22-26; Lu-ca 11:13; và Giăng 14:12-14. Chúng ta hiểu thế nào những lời hứa ở đây về sự cầu nguyện? Làm thế nào bạn kinh nghiệm được những điều Đức Chúa Giê-su phán ở đây? Đồng thời, bạn học để chấp nhận thế nào những lời cầu nguyện không được trả lời?

---

---

## SỰ GIẢNG DẠY CÓ GIÁ TRỊ VĨNH CỬU

Bởi một phép lạ, lời cầu nguyện liên kết những linh hồn giới hạn với Đấng Tạo Hóa vô hạn của họ. Hiệp một với Cha trên trời qua sự cầu nguyện, họ được nâng cao lên khỏi bản chất của con người dưới đất và những ước muốn tội lỗi. Sự thay đổi này phân rẽ tín đồ khỏi thế gian. Giả thử Sa-tan có thể thành công thay đổi lời cầu nguyện thành một sự tập trung vào mình và làm cho sự cầu nguyện không thay đổi chúng ta về phần thiêng liêng; thì lúc đó chúng ta không phân rẽ khỏi thế gian. Và sự làm chứng của chúng ta không có quyền lực.

**Hãy** đọc Ma-thi-ơ 6:7, 8; 7:7-11; 18:19, 20. Những câu này dạy chúng ta gì về sự cầu nguyện?

---

---

Người tín đồ thành thật tin cậy vào khả năng của Đức Chúa Trời để giữ những lời hứa của Ngài. Không lời cầu nguyện nào có thể thách thức quyền lực của Đức Chúa Trời. Quyền lực của Ngài vô giới hạn. Nói cách khác, những lời cầu nguyện của dân sự Đức Chúa Trời lên tới thiên đàng với sự tin cậy hoàn toàn là Ngài sẽ làm những gì tốt nhất cho chúng ta. Đức tin thật nghĩa là tin cậy Đức Chúa Trời khi chúng ta không nhận được những kết quả mà chúng ta mong muốn và trông đợi (xin đọc Hê-bơ-rơ 11:1-7). Khi bạn bước đi bởi đức tin, bạn phải tin cậy nơi Đức Chúa Trời ngay cả khi mọi việc không xảy ra như bạn muốn. Bạn thấy nhiều người trong Kinh Thánh cũng có kinh nghiệm như vậy

**Xin** đọc Ma-thi-ơ 6:9-15 và 26:39. Những câu này dạy điều gì?

---

---

Tin cậy có nghĩa là bạn không nên khoe khoang khi cầu nguyện. Khi tín đồ cầu nguyện, họ nên mạnh dạn nhưng vẫn khiêm tốn. Ở trong Vườn Ghết-sê-ma-nê, Đấng Christ rõ ràng bày tỏ điều Ngài muốn, nhưng Ngài luôn luôn thêm, “Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha.” Hoàn toàn đầu phục và có tinh thần tha thứ là những thí dụ về sự khiêm tốn. Suy cho cùng, chúng ta đã được tha thứ rất nhiều. Vì thế chúng ta phải tha thứ cho những người khác.

**Bạn có giận người nào đó và cảm thấy khó tha thứ cho họ không? Hãy cầu nguyện. Hãy cầu nguyện cho bạn biết học tha thứ. Hãy cầu cho người đó. Bạn nghĩ có việc gì xảy ra sau một thời gian?**

---

## Sự Thương Xót Vĩnh Viễn

Đấng Christ là một gương hoàn hảo về mọi sự. Tất cả sự hoàn hảo của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong Đấng Christ. Có người nào có lòng thương xót hơn Ngài chăng? Không! Ai có lòng ước ao hơn Đức Chúa Giê-su để cất đi sự đau khổ cho nhân loại? Không có ai!

**Chúng ta hỏi:** Sự thương xót và cầu thay của Đấng Christ liên hệ với sự làm môn đồ thế nào?

---

---

**Xin** đọc Lu-ca 22:31, 32 và Giăng 17:6-26 (xin cũng đọc Hê-bơ-rơ 2:17). Là con người và làm việc cho những người khác ảnh hưởng sự cầu thay của Đức Chúa Giê-su thế nào? Mục đích thật của những lời cầu thay của Đấng Christ là gì?

---

---

---

Đức Chúa Giê-su làm việc rất hòa hợp với các môn đồ. Đó là vì Ngài cũng là con người và tham gia vào đời sống của họ. Vì thế, Ngài hoàn toàn hiểu các môn đồ mình. Và Ngài rất muốn đem lại ơn phước cho họ. Ngày nay sự cầu thay cũng phải làm như vậy. Những người đào tạo môn đồ của thế kỷ thứ hai mươi mốt sẽ bỏ tất cả mọi sự trong đời sống ngăn cản họ làm việc cho các linh hồn lạc mất. Làm tiền hay nổi tiếng hay có giáo dục cao không quan trọng bằng làm việc để cứu linh hồn. Đây là một lẽ thật quan trọng mà nhiều người quên lãng rất dễ dàng. Đó là vì chúng ta thường quá bận rộn với đời sống hằng ngày.

Đức Chúa Giê-su đầu tư chính mình trong đời sống các môn đồ. Ngài đến thăm viếng họ. Ngài biết gia đình và bà con của họ. Ngài dùng thì giờ rảnh rỗi với họ. Và Ngài làm việc bên cạnh họ. Vì lý do này, Ngài để ý đến những điều quan trọng trong đời sống họ. Sự huấn luyện môn đồ ngày nay cũng không khác gì. Công việc này đòi hỏi nhiều hơn là chỉ đi phát truyền đạo đơn và tranh luận về những câu Kinh Thánh như bằng chứng về các lẽ thật của Đức Chúa Trời. Giống như Đức Chúa Giê-su, chúng ta phải nhớ cầu nguyện cho những người khác nữa. Cầu nguyện cho họ là một cách để nhận ra sự đau khổ của họ. Điều này bày tỏ sự ước ao tha thiết để làm giảm bớt sự đau khổ đó. Sự cầu thay vẫn là một phần quan trọng trong việc huấn luyện môn đồ ngày nay.

“Người ta quan tâm rất ít là bạn biết những gì cho tới khi họ biết bạn quan tâm tới họ bao nhiêu.” Đây là một câu nói giản dị, nhưng có rất nhiều lẽ thật trong đó.

## Bất Chước Sự Thương Xót Vĩnh Cửu

Sự khen ngợi thành thật thì bất chước được. Các môn đồ đầu tiên của Đấng Christ bất chước đời sống cầu nguyện của Chúa mình. Lẽ tự nhiên là họ cầu nguyện cho sự an toàn, cho nhu cầu hằng ngày, và sự hướng dẫn thiêng liêng. Nhưng sự cầu thay trở nên một phần quan trọng trong đời sống làm môn đồ của họ.

**Theo** đọc Công vụ 1:13, 14; 1 Ti-mô-thê 2:1-4; Gia-cơ 5:13-16; 1 Giăng 5:16; Giu-đe 20-22; và 1 Phi-e-rơ 4:7. **Sự cầu nguyện góp phần nào trong hội thánh đầu tiên? Các thành viên của hội thánh cầu nguyện cho các biến cố đặc biệt nào? Chúng ta có thể học được gì từ những gương này?**

---

---

---

Sự cầu nguyện làm cho hội thánh đầu tiên mạnh. Bất cứ khi nào Phao-lô đi truyền giáo, ông được hội thánh cầu nguyện cho trước khi ra đi (Công vụ 13:3; 14:23). Ngay cả khi từ giã cũng được cầu nguyện (Công vụ 20:36; 21:5). Và thường thường những lời cầu nguyện của hội thánh là cầu thay. Họ cầu nguyện cho những người lãnh đạo trong chính quyền, cho các tín đồ khác, và cho mọi người! Phao-lô cầu nguyện cho cha của tù trưởng Búp-li-u, đang bị đau kiết lỵ (Công vụ 28:7, 8). Ê-tiên cầu nguyện cho những người giết mình ngay cả khi họ ném đá ông. Sự cầu nguyện là một phần rất quan trọng trong đời sống của các tín đồ đầu tiên. Hội thánh đầu tiên phát triển nhanh chóng qua sự cầu nguyện phối hợp với sự dạy dỗ của các sứ đồ, sự giảng đạo mạnh mẽ, các phép lạ, và mối tương giao đầy tình yêu thương. Cơ Đốc giáo lan tràn khắp cả đế quốc ngay cả khi hội thánh bị tấn công mãnh liệt. Hàng ngàn người chấp nhận phúc âm. Những cuộc đời thay đổi đã bị đốt trên giàn hỏa như các ngọn đuốc sống từ hoàng cung của Sê-sa cho tới những nơi không ai nghe đến. Nhưng điều này có gì ngạc nhiên không? Suy cho cùng, Kinh Thánh nói sự cầu nguyện làm vui lòng Đức Chúa Trời vì Ngài muốn sự cứu rỗi cho mọi người, và Ngài muốn lẽ thật được lan tràn trong dân chúng.

**Bạn dùng bao nhiêu thì giờ để cầu thay? Hãy nghĩ về câu trả lời của bạn. Hay câu hỏi có thể là, Bạn nên dùng thêm bao nhiêu thì giờ để cầu thay?**

---

---

---

# Thứ Sáu

\*17 Tháng 1

## Nghiên Cứu Bổ Túc:

“Người không làm gì cả nhưng chỉ cầu nguyện thì chẳng bao lâu sẽ ngưng cầu nguyện. Hay những lời cầu nguyện của họ sẽ trở thành thói quen. Khi người ta xa lánh không làm bổn phận của Cơ Đốc nhân hay không làm việc siêng năng cho Đức Chúa Giê-su, họ sẽ mất lý do thật để cầu nguyện. Lúc đó, những lời cầu nguyện của họ trở nên cá nhân và ích kỷ. Họ không thể cầu nguyện về các nhu cầu của người khác hay xây dựng nước của Đấng Christ. Họ không thể cầu nguyện để có sức mạnh làm công việc thật sự cho Đức Chúa Trời.” – Phỏng trích Ellen G. White, *Steps to Christ*, tr. 101

## Đề Tài Thảo Luận:

- 1 Tại sao hội thánh không phát triển nếu không có sự cầu thay? Làm thế nào một đời sống cầu thay tích cực khuyến khích sự đào tạo môn đồ? Có những điều gì khiến sự cầu thay có hiệu quả? Làm thế nào một người cầu thay biết cầu cho điều gì?
- 2 Thuộc viên hội thánh nên làm gì cho những người họ cầu nguyện cho? Làm thế nào các thuộc viên có sự thông công với những người lối xóm, bà con, và đồng nghiệp mà họ cầu nguyện cho? Tại sao các lời cầu nguyện riêng cho những người khác luôn luôn đi kèm theo với sự ao ước được làm bạn với họ?
- 3 Cơ Đốc nhân ngày nay nên làm gì để họ có thể kinh nghiệm một đời sống cầu nguyện mạnh mẽ? Có sự tương giao nào giữa việc huấn luyện môn đồ thành công và sự tham gia của Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện?
- 3 Tín đồ có thể làm gì để có sự liên lạc với những người chưa chấp nhận Đấng Christ? Cơ Đốc nhân có thể làm gì để trở nên bạn của họ? Và làm bạn với những người khác giúp tín đồ thế nào để biết cầu nguyện gì cho họ?